

Source :

เดลินิวส์

Date : 14 ก.ค. 2561 Page : 3

No : 61226100

คมคิด คนเขียน

3 โมเดลอันตราย

ช่วง เวลาน้ำมันแพง ทำให้เราได้เห็นอะไรแปลกประหลาด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตัวเป็น **ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน** ของเอ็นจีโอที่เขาข้อมูลมาบิดเบือนหวังโจมตีรัฐบาล ไปจนถึงความพยายามในการขูดแนวคิดการจัดตั้ง "บริษัทพลังงานแห่งชาติ" ขึ้นมาอีกครั้ง

ไม่เชื่อก็คงเชื่อ ขนาดที่ผ่านมา "หม่อมอ้อย" น.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ทนไม่ได้ถึงขั้นออกมาแถลงกันจะว่า มีขบวนการยึดไส้จัดตั้ง "บริษัทพลังงานแห่งชาติ" ในขั้นตอนการร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม โดยการมายัดไส้มาตราที่ 101 ไว้ในวาระที่ 2 ในการพิจารณาของ สนช. ทั้ง ๆ ที่ในวาระที่ 1 ไม่มีประเด็นนี้ ซึ่งถือเป็นการผิดประเพณี ในการออกกฎหมายของบ้านเรา

ครับ ... ถ้ายังจำกันได้ "หม่อมอ้อย" ซ้ำให้เห็นถึงผลเสียของบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่จะนำพาพลังงานของประเทศไทยย้อนหลังไป 50 ปี กลับไปสู่ยุค "ปัมสามทหาร" พูดแก่นี่หลายคนคงพอจะนึกออกว่าหน้าตาจะออกมาอย่างไร

เอาเป็นว่า การออกมาแฉเบื้องหลังเรื่องนี้ ในวันนั้น เรียกได้ว่าทำให้เหล่าสื่อไทย วงแตก แยกย้ายกันไป เพราะสังคมเห็นได้ชัดว่า นี่คือการพยายาม "สูบ" กิจการพลังงานของชาติ ของเอ็นจีโอ ที่งานนี้มีแรงสนับสนุนจาก เขียวลายพรวงและกลุ่มการเมืองหน้าเดิม ๆ เพิ่มเข้ามา

ผ่านไปไม่นาน เอ็นจีโอ และกลุ่มการเมืองหน้าเดิม ๆ อาศัยช่วงเวลา ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ตามกลไกตลาด เอาประเด็นการจัดตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติ มาปั่นกระแสสังคมรอบใหม่อีกครั้ง พร้อมเดินสายออกงานเสวนาถกฮิป อาศัยจังหวะ คสช.ผ่อนคลายนโยบายกม.กม.ก. เริ่มเอาประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาล เพื่อหวังกิน 2 ต่อ ทั้งการจัดตั้งองค์กรให้ได้และหวังเก้าอี้ใน คณะกรรมการบริษัทพลังงานแห่งชาติ

จำกันได้หรือไม่ในช่วงนั้นมีเอกสาร โครงสร้างบริษัทพลังงานแห่งชาติ ของเอ็นจีโอหลุดออกมาในสื่อโซเชียล เห็นกันชัดเจนว่า ล็อกสเปกเก้าอี้กรรมการให้พรรคพวกตัวเองอย่างไม่อายฟ้าดินที่น่ากังวลคือคนกลุ่มนี้ **ไม่ได้มีความรู้เรื่องพลังงานแต่อย่างใด** อาศัยบิดเบือนข้อมูล พูดความจริงครึ่ง ๆ กลาง ๆ สร้างตัวในเฟซบุ๊ก บางคนถูกฟ้องแพ่งคดีนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาแล้วด้วยซ้ำ

แต่ที่น่ากลัวกว่าการล็อกสเปกนั่นคือ การที่เหล่าบรรดา **ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน** และนักวิชาการทางเศรษฐกิจของประเทศต่างประสานเสียงพร้อมกันว่า บริษัทพลังงานแห่งชาติ เป็นโมเดลที่อันตราย ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เพราะแนวคิดของเอ็นจีโอได้กำหนดให้บริษัทพลังงานแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์กติกา และการกำกับดูแลในการทำธุรกิจปิโตรเลียมทั้งหมด

แต่ในขณะที่เดียวกันก็เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมเอง ภายใต้การควบคุมของ "คณะกรรมการ" เพียงกลุ่มเดียว เรียกได้ว่าผูกขาดอำนาจในการดำเนินการ การบริหารจัดการและการตรวจสอบเอาไว้เบ็ดเสร็จ

นี่เป็นโมเดลที่มีหลักฐานชัดเจนว่า "ล้มเหลว" มาแล้วในหลายประเทศ เนื่องจากอำนาจที่มากหมายหาคาศและไม่มีระบบคานอำนาจ ทำให้การทุจริต คอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ง่าย ปัจจุบันหลายประเทศได้ยกเลิกหรือลดบทบาทของโมเดลนี้ลงไป แม้แต่ปิโตรนาสของมาเลเซีย ที่เอ็นจีโอไทยเทิดทูนบูชา ที่ผ่านมายังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอด

ไม่จำเป็นการนำเงินไปใช้จ่ายผิดประเภท การซื้อกิจการบริษัทเดินเรือที่ เต็มไปด้วยหนี้สิน จากเรือญาติของผู้มีอำนาจทางการเมืองในประเทศ ล่าสุดกับกรณีของ อดีตนายกรัฐมนตรี นาอิจิบ ราชัค ที่ปิโตรนาสถูกกล่าวหาว่าเข้าไป พัวพันกับการทุจริต ในกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซีย ในสายตาของกม.มาเลเซียบางกลุ่ม ปิโตรนาส ไม่ได้สวยหรู เหมือนที่เอ็นจีโอไทยจะเอามาเป็นโมเดลบริหารพลังงานของประเทศ แต่ที่อยู่มานี้ได้เพราะกำไรจากการผูกขาดกิจการพลังงานของประเทศเท่านั้น

สาเหตุสำคัญของความล้มเหลว ก็เกิดจากเมื่อเป็น องค์กรเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำกันเองตรวจสอบกันเอง ก็นำมาซึ่งการไร้ธรรมาภิบาล ไร้ความโปร่งใส เต็มไปด้วยเด็กเส้น เด็กฝากเอ็นจีโอหรือพรรคพวกของคณะกรรมการบริษัท การทุจริตย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย

ต้องถามว่า สมควรหรือไม่ ถ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่มีความรู้อะไร มากไปกว่า การเปรียบเทียบราคาน้ำมัน ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาควบคุมทิศทางพลังงานของประเทศ.

“เขื่อนขันธ์”